

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2014*

### **Các bạn Sinh viên thân mến!**

Thay mặt Nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn Sinh viên (SV) trong toàn Trường trong thời gian qua đã có những ý kiến phản hồi và góp ý thẳng thắn, trung thực về hoạt động giảng dạy của các Thầy/ Cô nhằm giúp các Thầy/ Cô nhìn lại hoạt động giảng dạy của mình từ đó có những điều chỉnh phù hợp đáp ứng yêu cầu học tập của các bạn.

Trong học kỳ vừa qua, hệ thống khảo sát online của Nhà trường đã nhận được bảng khảo sát của 10.019/17.189 lượt SV (đạt tỷ lệ 58.3%) về hoạt động giảng dạy của các Thầy/ Cô. Những đánh giá và góp ý chân thành của các bạn đã được Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng xử lý cẩn thận và gửi kết quả đến từng Thầy/ Cô, Khoa/ Bộ môn và báo cáo lên Ban Giám hiệu.

Sau khi nhận được kết quả đánh giá từ các bạn, mỗi Thầy/ Cô sau đó đã lập kế hoạch cải thiện cụ thể, sát với các góp ý của các bạn để cải thiện hoạt động giảng dạy của mình ở các môn học sau.

Ở cấp quản lý chuyên môn, các Khoa/ Bộ môn đã có những kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện để các giảng viên trong đơn vị mình giảng dạy tốt hơn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của các bạn.

Bên cạnh đó, các phòng ban liên quan cũng đã tiếp thu ý kiến và khắc phục những vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hoạt động quản lý đào tạo sau khi nhận được phản hồi từ các bạn.

Nhà trường luôn xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu. Vì vậy, một lần nữa, Nhà trường rất mong tất cả các bạn SV ghi nhận về những cố gắng, nỗ lực của Nhà trường trong việc cải thiện chất lượng đào tạo trong các học kỳ vừa qua. Mong các bạn ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình,

tham gia cùng với Nhà trường trong việc kiểm soát quá trình đào tạo bằng cách cho ý kiến phản hồi về tất cả các hoạt động liên quan đến đào tạo.

Những góp ý chân thành và thiết thực của các bạn là động lực giúp Nhà trường thực hiện ngày càng tốt hơn sứ mạng giáo dục và đào tạo của mình.

Chân thành cảm ơn các bạn!

**Hiệu trưởng** 



---

**Dương Anh Đức**